

Số: 05 /CT - UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2017

CHỈ THỊ

Về việc phát động phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020

Giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp, các địa phương. Kết quả hoạt động giảm nghèo đã khơi dậy mạnh mẽ phong trào quần chúng nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho từng giai đoạn. Vì vậy, các chỉ tiêu về giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm trên 2%; riêng huyện nghèo và các xã nghèo giảm 4% trở lên.

Để phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020 tập trung vào các mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Phân đầu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 2- 3%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã 135, huyện nghèo giảm 5-6%; phân đầu đến năm 2020 cả tỉnh còn từ 3-5% hộ nghèo.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện đời sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

- Tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của chương trình để tăng thu nhập thông qua tạo việc làm nhằm phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư.

2. Nội dung thi đua

- Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020 với nội dung, giải pháp giảm nghèo, hình thức phù hợp cụ thể, thiết thực phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ được giao về thực hiện chính sách giảm nghèo; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo hàng năm theo kế hoạch và giai đoạn 2017-2020.

- Tổ chức triển khai các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo gắn với nhiệm vụ của ngành, địa phương nhằm tác động thiết thực, hiệu quả giúp hộ nghèo nâng thu nhập; tập trung cải thiện, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ gắn với tiêu chí nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.

- Thi đua góp phần giảm nghèo; huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút và động viên sự tham gia của các tầng lớp dân cư trong việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, việc hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo; huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo.

- Các thôn, bản, tổ dân phố, cộng đồng dân cư và các hộ gia đình thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tham gia đối với công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng đồng bộ hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chương trình

giảm nghèo. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện và xã, nhất là các xã nghèo, xã miền núi, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; phát động phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020.

3.3. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo; trong đó tập trung vào 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ gắn với tiêu chí nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.

3.4. Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; ưu tiên gia đình chính sách người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020; từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong việc thụ hưởng dịch vụ công và phúc lợi xã hội, trong thu nhập và đời sống giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh công tác xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo, phấn đấu cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo có nhà ở tạm.

3.5. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi và tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với chính sách khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng mô hình giảm nghèo một cách có hiệu quả; 100% hộ nghèo có nhu cầu vốn để phát triển sản xuất được xem xét cho vay ưu đãi.

3.6. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại huyện nghèo, xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong quá trình triển khai cần thực hiện đúng nội dung danh mục đầu tư và các trình tự thủ tục theo quy định. Thực hiện phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện chương trình. Gắn việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu với tạo công ăn việc làm cho người dân, đảm bảo mục tiêu “xã có công trình, dân có việc làm”.

3.7. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia tạo việc làm cho người nghèo, tổ chức dạy nghề gắn với tạo việc làm trong nước hoặc xuất khẩu lao động. Tuyên truyền, vận động thành lập các hình thức liên kết tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ như: Thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, trên cơ sở nhu cầu và tự nguyện thành lập của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, thông qua đó liên kết, trao đổi, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

3.8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo. Đặc biệt coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát, đánh giá, thực hiện tốt chỉ tiêu giám sát ở cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố.

3.9. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, khen thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì người nghèo. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm khai thác tối đa nguồn lực hỗ trợ người nghèo, thực hiện đạt mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững.


4.2. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020; kịp thời biểu dương và nêu gương các tiên hình tiên tiến thoát nghèo, có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chương trình giảm nghèo.

4.3. Các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động tổ chức sơ kết giữa kỳ (dự kiến quý I/2019) đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết phong trào thi đua (vào quý IV/2020). Hàng năm lấy kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua là một tiêu chí chấm điểm để đánh giá thi đua và bình xét khen thưởng. Lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đề nghị khen thưởng theo phân bổ của cấp trên.

4.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua. Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và kết quả khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích để trình cấp trên khen thưởng.

4.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức vận động nhân dân, hội viên đoàn viên tích cực tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo.

4.6. Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020 trên phạm vi toàn tỉnh. Thẩm định thành tích và trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. /.

Nơi nhận: 

- Ban TĐKTTW;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh;
- Các Ban Đảng, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh